



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที ๑

# ผอ.รพ.เมืองอุ้งฉัตร

**สังเวชเควค-19เพิม  
137คนไทยที่สัคหีบ  
ไว้เชือ-กลับบ้านได้**

137 คนไทยที่เดินทางกลับจากอู่ฉันและถูกนำ  
เข้าพักเฝ้าดูอาการที่ฐานทัพเรือสัตหีบได้กลับบ้าน  
แล้ว หลังแพทย์ตรวจร่างกายไม่พบมีผู้ติดเชื้อ  
“ไวรัสโควิด-19” แต่อย่างใด ★ มีต่อหน้า 13



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

วันนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 18 ก.พ. ถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ "โควิด-19" ว่า คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนแถลงว่า จนถึงเที่ยงคืนวันที่ 17 ก.พ. พบผู้เสียชีวิตในจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น 98 ราย รวมเป็น 1,868 ราย นับว่าพบยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มแบบรายวันต่ำที่สุด ขณะที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1,886 ราย รวมเป็น 72,436 ราย ทั้งผู้เสียชีวิตและติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ที่มณฑลหูเป่ย์ โดยเฉพาะเมืองอู่ฮั่น ต้นตอและศูนย์กลางการแพร่ระบาด และมีผู้ได้รับการรักษาหายป่วยแล้วกว่า 12,000 คน นับเป็นข่าวดีที่อัตราผู้เสียชีวิตและติดเชื้อลดลง เพราะตั้งแต่ 11 ก.พ.เป็นต้นมา ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มจากรายวันไม่ต่ำกว่า 100 ราย และตั้งแต่ 30 ม.ค. เป็นต้นมา ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวันไม่ต่ำกว่า 2,000 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อนอกดินแดนจีนในอีก 26 ประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 827 ราย และมีผู้เสียชีวิต 5 ราย

สถานีโทรทัศน์ "ซีซีทีวี" ของจีนรายงานด้วยว่า นายแพทย์หลิว จื่อหมิง วัย 51 ปี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ฮั่นในเมืองอู่ฮั่น เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อโควิด-19 เมื่อเช้าววันที่ 18 ก.พ. หลังความพยายามช่วยชีวิตทุกวิถีทางล้มเหลว นับเป็นแพทย์รายที่ 2 และแพทย์ระดับสูงสุดที่เสียชีวิตจากไวรัสสมรณะถัดจากนายแพทย์หลี่ เหวินเหลียง ในเมืองอู่ฮั่น ผู้เตือนเพื่อนร่วมงานเรื่องโควิด-19 เป็นคนแรก แต่ถูกทางการสั่งปิดปาก ส่งผลให้ชาวจีนแสดงความโกรธแค้น ก่อนหน้านี้ รัฐบาลจีนเผยว่ามีบุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิตแล้ว 6 คน รวมทั้งนายแพทย์หลี่ และมีผู้ติดเชื้อ 1,716 คน

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนยังเผยแพร่รายละเอียดการศึกษาวิจัยผู้ติดเชื้อในจีนครั้งใหญ่ที่สุดเกือบ 45,000 ราย เป็นครั้งแรก ระบุว่าผู้ติดเชื้อกว่า 80 เปอร์เซ็นต์มีอาการไม่รุนแรงและฟื้นตัว ผู้มีความเสี่ยงเสียชีวิตสูงสุดคือคนชราและผู้ป่วยจากโรคอื่นอยู่ก่อนแล้ว และอัตราการติดเชื้อลดลงตั้งแต่ต้นเดือน ก.พ.

วันเดียวกัน นายเทดรอส อัดานอม เกเบเรเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) แถลงว่า ยังเร็วเกินไปที่จะรู้ว่าอัตราการติดเชื้อที่ลดลงจะต่อเนื่องหรือไม่ และอะไรก็อาจเกิดขึ้นได้ เขายังเตือนประชาคมโลกว่าอย่าตื่นตระหนกเกินเหตุ เพราะโควิด-19 ร้ายแรงน้อยกว่าไวรัสซาร์สในปี 2545-2546 การใช้มาตรการควบคุมโควิด-19 ควรเป็นไปอย่างได้สัดส่วน ไม่ควรใช้มาตรการแบบเหวี่ยงแห และคัดค้านการสั่งหยุดเรือสำราญทั่วโลก เจ้าหน้าที่สำนักงานสุขภาพแห่งชาติของจีนยังกระตุ้นให้ผู้ป่วยจากโควิด-19 ที่หายดีแล้วให้ไปบริจาคเลือด เพื่อสกัดเอาน้ำเลือดหรือพลาสมาไปรักษาผู้ป่วยอาการหนักอื่นๆ เพราะพลาสมาของ

ผู้ป่วยป่วยแล้วมีแอนติบอดีต่อต้านโควิด-19 ได้ซึ่งแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในจีนรวมทั้งนครเซี่ยงไฮ้ กำลังใช้พลาสมาจากผู้หายป่วยทดลองรักษาผู้ป่วย ขณะที่แพทย์ในญี่ปุ่นมีแผนทดลองใช้ยาต่อต้านเชื้อไวรัสซาร์สโอวี/เอคส์ ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยเร็วที่สุด หลังมีรายงานจากหลายประเทศรวมทั้งไทยว่ายาสูตรนี้ได้ผล

ส่วนเรือสำราญ "โดมอนต์ พรินเซส" ที่ถูกกักโรคที่นอกชายฝั่งเมืองโยโกฮาม่าในญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. พร้อมผู้โดยสารและลูกเรือประมาณ 3,700 คน เจ้าหน้าที่ตรวจผู้โดยสารบนเรือเกือบทั้งหมดแล้ว พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 88 ราย รวมเป็น 542 ราย ขณะที่หลายประเทศ รวมทั้งอังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ มีแผนส่งเครื่องบินไปอพยพพลเมืองของตนบนเรือลำนี้กลับประเทศ ส่วนสหรัฐอเมริกาอพยพชาวอเมริกัน 388 คน รวมทั้งผู้ติดเชื้อ 14 ราย กลับประเทศแล้วหลังพ้นเวลาจำกัด 14 วัน โดยผู้ที่ไม่พบว่าติดเชื้อจะถูกนำไปกักโรคต่อที่ฐานทัพเรือแห่งหนึ่ง ส่วนผู้ติดเชื้อจะถูกนำไปไว้ที่ศูนย์กักโรคในมหาวิทยาลัยเนบราสก้า

ขณะที่เรือสำราญ "เอ็มเอส เวสเทอร์คัม" ที่กัมพูชาอนุญาตให้เข้าเทียบท่าเรือเมืองสีหนุวิลล์เมื่อสัปดาห์ก่อน หลังถูกปฏิเสธจาก 5 ประเทศรวมทั้งไทย ตอนแรกกัมพูชาตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่ต่อมาเบลเยียมตรวจพบผู้โดยสารหญิงชาวอเมริกันวัย 88 ปี รายติดเชื้อที่สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์นั้น บริษัทเจ้าของเรือเผยว่าผลการตรวจผู้โดยสารอื่นๆ 1,454 คน และลูกเรือ 802 คน เบื้องต้นยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 300 คนได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับประเทศแล้ว ขณะที่นายกรัฐมนตรีสเปน ของกัมพูชาแถลงปกป้องการตัดสินใจให้เรือเวสเทอร์คัมเทียบท่าว่าถูกต้องและว่าขณะนี้ยังไม่พบข่าวกับกัมพูชาติดเชื้อแม้แต่รายเดียว

สำนักข่าวเอเอฟพีที่ยังรายงานว่าย่านชุมชนชาวจีนหรือ "ไชน่าทาวน์" ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่เคยล็อกดาวน์ได้ตั้งแต่ต้นครมเมลเบิร์นในออสเตรเลียไปจนถึงนครซานฟรานซิสโกในสหรัฐฯ ขณะนี้อยู่ในสภาพเฝ้ายามแทบกริ่งเพราะผู้คนหวาดผวาเชื้อโควิด-19 ทำให้ธุรกิจภายในไชน่าทาวน์คืนชีวิตต่อตัวอย่างหนักเพื่อความอยู่รอด

ที่เมืองไทยหลังจากมีกระแสข่าวการเดินทางไปสิงคโปร์และญี่ปุ่น รวมทั้งให้มีการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินที่เดินทางมาจากสิงคโปร์และญี่ปุ่นอย่างเข้มงวด เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น น.ท.สุธีร์วัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผอ.สนามบินสุวรรณภูมิ กล่าวไว้ว่า สนามบินสุวรรณภูมิได้ยกระดับการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากทั้ง 2 ประเทศ ให้อยู่ระดับเทียบเท่าผู้โดยสารที่เดินทางจากจีนมีการจัดแยกเครื่องบินเพื่อเป็นจุดออกอากาศยานมาดี โดยจะให้อาคารเทียบเครื่องบิน FEC แทนเทียบ

**ผอ.รพ.เมืองอู่ฮั่น ☆ ต่อจากหน้า 1**  
ไทยรักษาการเฝ้าระวังทั้งระบบทั่วประเทศแนะนำเลื่อนจัดงานอิวานต์ในทันทีที่ปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง ยกกระดับคัดกรองผู้โดยสารป้องกันโควิด-19 จากญี่ปุ่น-สิงคโปร์เทียบเท่าจีน พร้อมจัดประตูเทียบเครื่องบินและมีจุดคัดกรองตรวจเข้มพิเศษ จีนเสรี ผอ.รพ.ในเมืองอู่ฮั่น ตั้งเว่ยเชื้อ "โควิด-19" อีกราย  
การแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ "โควิด-19" ยังลามระบดไปทั่วทั้งในประเทศจีนและหลายประเทศทั่วโลก จนผู้ติดเชื้อทะยานขึ้นระดับกว่า 7 หมื่นคนแล้ว



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

ผู้โดยสารเดินทางมาจากจีน เมื่อมาถึงจะมีจุดคัดกรอง ตรวจเช็กอุณหภูมิ 2 ขั้นตอน คือ บริเวณทางเข้าหรือ Gate ของอาคารเทียบเครื่องบินและจุดผ่านตรวจคนเข้าเมือง หากพบผู้โดยสารมีแนวโน้มคิดเชื่อ จะคิดแยกส่งตัวให้แก่โรงพยาบาลบาราตนราดูร เช่นเดียวกับที่สนามบินดอนเมืองได้มีการยกระดับตรวจเข้มผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงจากประเทศต้นทางที่มีการระบาดของโควิด-19 เช่นเดียวกัน โดยผู้โดยสารที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินจะมีการชะลอการเดินทางเข้าอาคารผู้โดยสารเพื่อคัดกรอง โดยให้ผู้โดยสารจากเที่ยวบินอื่นเดินทางไปก่อน

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงถึงสถานการณ์ "โควิด-19" ในไทยว่า วันที่ 18 ก.พ. ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื่อเพิ่ม ผู้ป่วยติดเชื่อรักษาในโรงพยาบาลยังยืนยันทันที 19 ราย กลับบ้านแล้ว 16 ราย รวมสะสม 85 ราย ไทยมีความพยายามสูงมากในการตรวจหาผู้ติดเชื่อภายในประเทศ โดยขยายการเฝ้าระวังและยังไม่พบการแพร่ระบาดในวงกว้างออกจากเดิม จึงอยากยืนยันให้ทุกคนทราบว่าเราพยายามทุกวิถีทาง และตั้งใจยึดระยะการแพร่ระบาดในระยะที่ 2 คือ การแพร่ระบาดในวงจำกัดออกไปให้นานที่สุดและพยายามค้นหาผู้ป่วยให้ได้โดยเร็วที่สุด เข้าควบคุมโรคโดยเร็ว

ส่วนผู้โดยสารจากเรือสำราญเวสเตอร์ดัมที่เข้ามาไทยก่อนวันที่ 15 ก.พ. นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า ยังมีเหลือค้างอยู่ในไทยประมาณ 4 คนเป็นคนไทย 2 คน ต่างชาติ 2 คน ทุกคนได้รับการดูแลใกล้ชิด มีการติดตามอาการทุกวัน ซึ่งชาวต่างชาติกำลังจะเดินทางออกนอกประเทศแล้ว ส่วนคนไข้รายที่เป็นวันโรคควยด้วยอาการยังทรงตัว ทีมแพทย์จะทุ่มเทการรักษาอย่างเต็มที่และให้ดีที่สุด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คิดว่างานใหญ่ที่ไทยสามารถเลื่อนได้ แนะนำให้เลื่อนไปก่อน โดยเฉพาะการจัดงานในพื้นที่จำกัด แต่หากไม่สามารถเลื่อนการจัดงานช่วงนี้ไปได้ให้มีการประเมินสถานการณ์คัดกรอง ป้องกันสวมหน้ากากอนามัยและรักษาสุขภาพตนเองให้แข็งแรงไว้

อีกด้าน นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข พร้อม นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยโรคติดเชื่อไวรัสโควิด-19 ที่เป็นหญิงชาวจีนวัย 74 ปี และถูกส่งมารักษาตัวที่ รพ.ราชวิถี ขณะนี้หายป่วยแล้วและแพทย์อนุญาตให้ออกจาก รพ.ได้ ส่วนผู้ป่วยติดเชื่อชายที่มีอาการวันโรคควยรวม อาการทรงตัวและแพทย์ให้การดูแลอย่างเต็มที่ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การนำคนไทยกลับบ้านกรณีไวรัสโควิด-19 อาคารสัญญาบัตร รพ. อาคารเกียรติวิถีสถาบันที่เรืออัสดีบี จ.ชลบุรี ผนว

ทรราชรักษาคม ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี พร้อมคณะแถลงข่าว "ภารกิจการจัดควาด้านเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตั้งแต่สนามบินจนถึงวันส่งกลับภูมิลำเนา" ว่าตลอดระยะเวลาที่คนไทยทั้ง 137 คนมาพักที่นอู๋ พบว่าทุกคนมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความพร้อมที่จะกลับสู่บ้านหลังครบกำหนด 14 วัน ในวันที่ 19 ก.พ. ส่วนอีก 1 คนยังต้องเฝ้าดูอาการอยู่ที่ รพ.ชลบุรี ทั้งนี้ตั้งแต่คนไทยจากอู๋อันเดินทางกลับสู่ไทย ได้ดูแลเรื่องการป้องกัน ทำความสะอาด และตรวจเชื้ออย่างสม่ำเสมอ ดูแลเป็นอย่างดีตลอด 24 ชม. นอกจากนี้เรื่องอาหาร ที่พัก กิจกรรมสันทนาการแล้ว ยังช่วยเหลือด้านการศึกษาสำหรับคนที่เป็นนักศึกษา จัดกิจกรรมพิเศษให้ส่งดอกไม้ หรือของขวัญเนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ ที่ผ่านมามีด้วย

พญ.หรรษา กล่าวต่อไปว่า ก่อนส่งทั้งหมดกลับบ้านได้ตรวจเชื้อทางโพรงจมูกอีกครั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยและญาติว่าทุกคนปลอดภัยจากโรค มีความพร้อมเดินทางกลับสู่บ้านและใช้ชีวิตในสังคม จัดทำใบรายงานผลทางแพทย์เพื่อให้ใช้ชี้แจงและยืนยันผลต่อผู้อื่น เพื่อลดความวิตกกังวลอยากให้สังคมอย่าตื่นตระหนกและมีความเข้าใจว่ากลุ่มคนทั้งหมดได้รับการดูแลอย่างดีสามารถใช้ชีวิตร่วมในสังคมได้อย่างปกติ สำหรับวันที่ 19 ก.พ. เวลา 09.00 น. จะอนุญาตให้ญาติเดินทางเข้าไปรับตัวคนไทยทั้งหมดกลับสู่ภูมิลำเนา ส่วนผู้ที่ไม่มียาติมารับ กองทัพเรือจะจัดยานพาหนะพาส่งกลับถึงบ้านทุกคน

ต่อมาเวลา 18.00 น. นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข แถลงปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การนำคนไทยกลับบ้านกรณีไวรัสโควิด-19 อย่างเป็นทางการ นายสาธิตกล่าวว่าผลตรวจซ้ำคนไทย 137 คน ยืนยันว่าปลอดภัย ส่วนอีก 1 คนยังเฝ้าระวังต่อเนื่องที่ รพ.ชลบุรี มีกิจกรรมให้คำแนะนำและความรู้ในการปฏิบัติตัวสำหรับคนไทยทั้ง 137 คน ในคืนวันที่ 18 ก.พ. ขอฝากไว้ว่ากลุ่มคนไทยกลับบ้านไม่ใช่ผู้ป่วยผลการตรวจซ้ำไม่พบเชื้อโควิด-19 อยู่ในสังคมได้ตามปกติ

ด้าน นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังคัดกรองคนไทยทั้ง 138 คน ที่เดินทางมาจากอู๋อัน พบผู้มีอาการเข้าข่ายสอบสวนโรค 1 คน ถูกส่งตัวไปเฝ้าระวังที่ห้องแยกโรค รพ.ชลบุรี อาการโดยรวมไม่มีไข้ สุขภาพทั่วไปแข็งแรงดี ยังต้องเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพื่อการยืนยันต่อไป หลังจากทีส่ง 137 คนไทยกลับบ้านแล้ว กระทรวงสาธารณสุขจะจัดบักเณรหนึ่งคนทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในอาคาร ก่อนคืนพื้นที่ให้ฐานที่เรืออัสดีบี เพื่อเปิดให้บริการประชาชนต่อไป

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑

## ผอ.รพ.สั่งเว่ยโควิด-19

ยอดตายพุ่ง  
ทะลุ 1,868'  
ยันนักธุรกิจ  
มาเลย์ไม่ติด  
เชื้อจากไทย

จีนสั่งเว่ยแพทย์  
เพิ่มอีกศพ เป็นถึง  
ระดับ ผอ.รพ.อ้วน อยู่น  
ฉาง ป่วยติดเชื้อไวรัส  
มรณะ ♦ อ่านต่อหน้า 12

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

ผอ.รพ. □ ต่อจากหน้า 1

“โควิด-19” เผยกร้าวชีวิตชาวจีนเพิ่มอีก 98 ศพ ยอดสังเวยพุ่ง 1,868 ศพแล้ว คิดเชื่ออีก 7.2 หมื่นคน ด้าน สธ.ระบุไทยยังติดเชื่อเท่าเดิม 35 ราย รักษาหนักท่องเที่ยวจีนหายเพิ่มอีก 2 ราย เตรียมปล่อยคนไทยจากอุ้ยกลับบ้านได้แล้ว การ์ดตีแข็งแรง-ไม่แพร่เชื้อ พร้อมแนะอีเวนต์ในไทยเลื่อนจัดงาน ระบุชาวต่างชาติจากเรือเวสต์คอสต์ คกก้าง 2 ราย ผลตรวจแล็บปกติ กำลังออกนอกประเทศ ปิดข่าวสศง. สั่งห้ามตรวจเช็กลุ่มเสี่ยงให้ไม่มีเคสผู้ป่วยเพิ่ม ขณะที่ การบินไทย จัดทีมพิเศษเดินทางคัดกรองเข้มเที่ยวบิน พนมเปญ-กรุงเทพฯ แยกที่นั่งเฉพาะ ส่วนสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง ยกระดับมาตรการเข้ม จับตาผู้โดยสารจากฮ่องกง-สิงคโปร์-ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีนว่า คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีน รายงานสถานการณ์เชื้อไวรัส “โควิด-19” ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 62-17 ก.พ. 63 ว่า มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 98 ศพ มาอยู่ที่ยังน้อย 1,868 ศพ ผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างน้อย 72,436 คน ในจำนวนนี้ 11,741 คน มีอาการวิกฤติ แต่มีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 12,552 คน ส่วนสถานีวิทย์โทรทัสน์กลางแห่งประเทศจีน (ซีซีทีวี) รายงานว่า นพ.หลิว จื่อหมิง ผอ.รพ.อุ้ยอันอุ้ยฉาง ในเมืองอุ้ยอัน เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส แต่ยังไม่มียศพละเอียดว่าติดเชื้อหรือเริ่มป่วยเมื่อใด ทั้งนี้เชื้อไวรัสโควิด-19 คร่าชีวิตบุคลากรการแพทย์ของจีนไปแล้ว 6 ศพและล้มป่วยอีกอย่างน้อย 1,716 คน ซึ่งพบมากที่สุดในเมืองอุ้ยอัน

ส่วนการเสียชีวิตนอกแผ่นดินใหญ่พบ 5 ราย ที่ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ฝรั่งเศสและไต้หวัน ส่วนผู้ติดเชื้อในต่างประเทศนอกเหนือจากจีน ฮ่องกง มาเก๊า และได้หวัน พบในอย่างน้อย 25 ประเทศ ผู้ป่วยสะสมมากที่สุดได้แก่ สิงคโปร์ 77 คน ญี่ปุ่น 66 คน และไทย 35 คน ด้านเรือสำราญโคมอนด์ ปรินเซส ที่จอดเทียบท่าอยู่ในญี่ปุ่น พบมีผู้ป่วยเพิ่มเป็นอย่างน้อย 542 คน ส่วนเรือสำราญเวสต์คอสต์ นายควง

เสรีจ ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร ประเทศกัมพูชา จัดรายการนำเที่ยวสถานที่สำคัญในเมืองหลวงให้กับผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ของเรือที่ตกค้างอยู่ในประเทศ สร้างความประหลาดใจให้กับผู้โดยสารอย่างมาก เพราะยังไม่ได้รับการยืนยันปลอดภัยเชื้อ 100%

สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยนั้น นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวความคืบหน้าว่า สถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ป่วยยืนยัน 73,332 ราย เสียชีวิต 1,873 ศพ ในไทยมีผู้ป่วยสะสม 35 รายเช่นเดิม รักษาหายกลับบ้านในวันที่ 18 ก.พ. ได้เพิ่มอีก 2 คน คือนักท่องเที่ยวจีนที่รักษาอยู่ที่ รพ.ราชวิถี 1 ราย กับที่สถาบันทรวงอกอีก 1 ราย รวมรักษาหาย 17 ราย ยังเหลือรักษาใน รพ. 18 ราย ส่วนคนที่อาการหนัก 2 ราย ยังใช้เครื่องช่วยหายใจ ในรายที่ได้เครื่องช่วยพองปอดนั้นมีแนวโน้มกระเตื้องขึ้น ส่วนรายที่มีวัณโรคร่วมด้วยอาการยังทรงตัว

นพ.ธนรักษ์ กล่าวต่อว่า คนไทยที่กลับมาจากอุ้ยอันจะครบกำหนดเฝ้าระวังโรคในวันที่ 19 ก.พ.นี้ ทีมแพทย์และฐานทัพเรือสัตหีบอยู่ระหว่างเตรียมการให้กลับบ้าน โดยจะตรวจซ้ำอีกครั้งในวันที่ 18 ก.พ. ยืนยันว่า คนที่ได้กลับบ้านนั้นแข็งแรง ไม่น่าจะแพร่เชื้อโรคได้ ส่วนผู้โดยสารเรือเวสต์คอสต์ที่เข้ามาไทย ก่อนที่กรมควบคุมโรคสั่งห้ามเดินทางเข้าเค็ดขาดนั้น มี 95 คนที่ออกนอกประเทศไปแล้ว ยังเหลืออีก 4 คนเป็นไทย 2 คน ต่างชาติ 2 คน ผลตรวจแล็บเป็นลบทั้งหมด ส่วนที่สื่อมาเลเซีย รายงานว่า มีนักธุรกิจเดินทางเข้ามาไทยทางด่านสะเดา แล้วป่วยติดเชื้อกลับไปนั้น ตรวจสอบแล้ว เข้ามาพักในไทยแค่ 1 คืน กลับไปแล้วก็ป่วยเลย ยืนยันได้ว่าไม่ได้ติดเชื้อจากไทยแน่นอน

นพ.ธนรักษ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับกลุ่มเสี่ยง เช่น คนขับรถรับจ้าง รถแท็กซี่ คนขายของในร้านของฝากนักท่องเที่ยว ขอให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำอย่างเข้มงวด ให้หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย หากหาไม่ได้เวลาไอจามให้ใช้แขนปิด อย่าใช้มือเพราะเสี่ยงไปจับอุปกรณ์อื่น สำหรับการฉีดอีเวนต์ต่าง ๆ นั้น หากเลื่อนได้ก็ขอให้เลื่อนไปก่อน หากไม่ได้ขอให้คัดกรองคนมีไข้ ไอ เจ็บคอไม่ให้ทำงาน คนร่วมงานก็ต้องสวมหน้ากากอนามัย และจัดหา

# เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

เจลล้างมือไว้ ส่วนศูนย์การประมงต่าง ๆ ให้ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน หรือเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดมือถือ ส่วนกรณีที่มีแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ว่า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หลายจังหวัด สั่งไม่ให้ตรวจแล็บกลุ่มเสี่ยง เพื่อไม่ให้มีรายงานเคสเพิ่มขึ้นไม่เป็นความจริง ทุกภาคส่วนพยายามค้นหาผู้ป่วยให้เร็วที่สุด หากทำไม่ดีจะเจอปัญหาเหมือนบางประเทศที่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นรวดเร็ว

ต่อมาที่ รพ.ราชวิถี นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข พร้อมด้วยพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยหญิงชาวจีน อายุ 74 ปี ซึ่งเป็น 1 ใน 2 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ที่ทีมแพทย์รักษาจนอาการดีขึ้น ก่อนได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ โดย พ.สมศักดิ์ ระบุว่า ผู้ป่วยรายนี้ถือเป็นกรณีศึกษาที่ทีมแพทย์ รพ.ราชวิถี ที่ได้ค้นคว้าจากการศึกษาเดิมว่า ยา Oseltamivir อาจมีผลต่อการรักษา จึงได้ให้ยาเพิ่มเติมปรากฏว่าได้ผลดี จึงกำลังเขียนรายงานวิจัยครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ในวารสารการแพทย์ต่างประเทศ

วันเดียวกัน นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้เพิ่มมาตรการคัดกรองบนเที่ยวบินในเส้นทาง พนมเปญ-กรุงเทพฯ เพื่อตรวจสอบชาวไทยจากเรือสำราญเวสเตอร์ดัม ที่ต้องการกลับเข้าไทย ตั้งแต่บัดนี้-29 ก.พ. ดังนี้ 1. จัดทีมพิเศษไปกับเที่ยวบินเส้นทางดังกล่าว เพื่อประเมินอาการและคัดกรองผู้โดยสาร 2. หากพบผู้โดยสารเสี่ยงเป็นพาหะนำโรคจะปฏิเสธไม่ให้เดินทาง 3. จัดที่นั่งเฉพาะให้ผู้โดยสารชาวไทยที่เดินทางมาจากเรือเวสเตอร์ดัม และ 4. เมื่อถึงจุดหมายจะพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบนเครื่องบิน ด้านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง สั่งยกระดับตรวจเข้มคัดกรองผู้โดยสารที่มาจากฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น โดยให้แยกจุดจอดเครื่องบินเหมือนที่มาจากจีนและกัมพูชา

ด้านสายการบินแอร์เอเชีย แจ้งผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการแข่งขันโตเกียวมาราธอน 2020 ที่ญี่ปุ่นว่า ให้เปลี่ยนเที่ยวบิน เลื่อนวันเดินทางใหม่ได้ 1 ครั้ง ในเส้นทางเดิม ภายใน 30 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือเก็บวงเงินไว้ใช้สำหรับเดินทางในอนาคต โดยต้องจองภายใน 90 วัน นับจากกำหนดการเดิม

นอกจากนี้ นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวถึงกรณีมีข่าวสื่อในสื่อสังคมออนไลน์ว่า

# เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

พบพนักงานธนาคาร 1 ราย คิดเชื่อนั้น ไม่เป็น กรอง หากมีใช้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส  
ความจริง ธนาคารเพียงแค่ระดับความ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นอาคาร ขณะที่ พล.ต.  
ปลอดภัยด้วยการปรับปรุงแนวปฏิบัติในการ ชีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โฆษกกอง  
เข้า-ออกอาคาร และการใช้ลิฟต์ ที่อาคาร บัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า การฝึกคอบร้า  
สำนักงานใหญ่สีลม และอาคารพระราม 9 โดย โกลด์ที่มี 29 ประเทศเข้าร่วม และมีผู้เข้าร่วม  
มีรายงานว่า ทุกคนจะต้องผ่านเครื่องวัด การฝึกทั้งหมด 9,655 นาย จะต้องถูกตรวจคัด  
อุณหภูมิ ต้มมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ แสดง กรองกำลังพลทุกนายของแต่ละประเทศก่อน  
บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางที่จุดคัด เข้าประเทศไทย.

# เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

## รพ.กระทุ่มแบนจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “โรงพยาบาลกระทุ่มแบนมินิมาราธอน 2020” วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ที่วัดดอนไถ่ อําเภอกะทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายเจ็ดศักดิ์ ชูศรี ประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนา รพ.กระทุ่มแบน ภาคประชาชน นายแพทย์สุรพล อริยปิณฑินย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทร์จรัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน นายมงคล ไกรวิถินุสรณ์ นายกองคํการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ นายเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน และนายแพทย์พรชัย พงศ์ประภากร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.กระทุ่มแบน ร่วมแถลงข่าว

สำหรับ การจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลกระทุ่มแบนมินิมาราธอน 2020” โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารและพัฒนาโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ภาคประชาชน จัด “โครงการเดิน-วิ่งการกุศล โรงพยาบาลกระทุ่มแบนมินิมาราธอน 2020” เพื่อหารายได้สมทบทุนพัฒนาอาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน 10 ชั้น จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2563 หากสร้างเสร็จแล้วโรงพยาบาลจะพัฒนาอาคารเพื่อลดอัตราความแออัดของผู้มารับบริการ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โทร. 0-3411-9990 ต่อ 5549.





มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑

**สุวรรณภูมิ-ดอนเมืองตรวจเข้ม**  
**สกัดโควิด-19**  
**นักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่น-สิงคโปร์**  
**หลังพบระบาดวงกว้าง**  
**ไทยสั่งปิดศูนย์ที่สตึก**  
**จีนเศร้าผอ.รพ.ใหญ่ดับ**  
**ยอดตายทะลุ1.8พันศพ**

ผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัส“โควิด-19” ในจีน เพิ่มขึ้น เป็น 1,868 ศพ สุดเศร้า! ผู้อำนวยการ รพ.อู่ฮั่น เสียชีวิต สังกะยไวรัสสมรรถนะอีก ▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 11

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

## โควิด-19

1 ราย ญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉินเข้าสู่เฟสใหม่ หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มทั่วประเทศ ท่าอากาศยาน “สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง” ยกระดับคัดกรอง ผู้โดยสารจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์เข้ม เทียบเท่า ผู้โดยสารที่มาจากจีน ส่วนการบินไทยเพิ่ม มาตรการคัดกรอง ผู้โดยสารในเที่ยวบินที่มาจาก กัมพูชา สกัคนักท่องเที่ยวจากเรือสำราญเวสต์ดอร์คัม ปิดแล้วศูนย์บัญชาการควบคุมโรคที่สกัดหีบ พร้อมส่งคนไทยกลับบ้าน 19 กุมภาพันธ์นี้

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนรายงานสถานการณ์เชื้อไวรัส โควิด-19 ระบาดที่ญี่ปุ่นใหม่ 2019 หรือ “โควิด-19” ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปีที่แล้ว ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 98 ศพ มากอยู่อย่างน้อย 1,868 ศพ ผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น 1,886 คน ส่งผลให้มีผู้ป่วยสะสมอยู่อย่างน้อย 72,436 คน ในจำนวนนี้ 11,741 คน มีอาการวิกฤติ แต่มีผู้ได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว 12,552 คน

สำหรับการเสียชีวิตนอกแผ่นดินใหญ่ พบแล้วทั้งหมด 1 คน ในฟิลิปปินส์ ฮังการี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศสและไต้หวัน ส่วนสถานการณ์การ ติดเชื้อในต่างประเทศ นอกเหนือจากจีน ฮังการี มาเก๊า และได้หวัน พบในอย่างน้อย 25 ประเทศ ส่วน 3 ประเทศนอกจีนที่มีผู้ป่วยสะสมมากที่สุด ได้แก่ สิงคโปร์ 77 คน ญี่ปุ่น 66 คน และไทย 35 คน นอกจากนั้นยังมีผู้ป่วยนานาชาติอีก อย่างน้อย 454 คน บนเรือสำราญ “ไดมอนด์ ปรินเซส” ซึ่งจอดอยู่ที่ท่าเรือในเมืองโยโกฮาม่า ของญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

## วอนผู้หายป่วยบริจาคเกล็ดเลือด

ด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของ จีนออกรายงานเกี่ยวกับภาวะวิกฤติของ ผู้ป่วยสะสมจนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 44,672 คนทั่วประเทศ ว่า 14% ของ ผู้ได้รับเชื้อโควิด-19 มีอาการรุนแรง อาทิ ปอดอักเสบ และ 5% อยู่ในภาวะเจ็บป่วยขั้นวิกฤติ หมายความว่าผู้ป่วยที่เหลือมีอาการ “ไม่ร้ายแรง”

ขณะที่อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 2.3% โดยเมื่อ จำแนกตามเพศคือเป็น 2.3% ในผู้ชาย และ 1.7% ในผู้หญิง และอัตราการเสียชีวิตแปรผันตามอายุ คือยิ่งอายุมากยิ่งมีความเสี่ยงสูง แต่ยิ่งสูงว่านั้น อีกหากผู้ป่วยมีโรคประจำตัว และไม่ว่าจะอยู่ใน ช่วงวัยใดก็ตาม หนึ่ง รัฐบาลปักกิ่งยังขอความร่วมมือจากผู้ที่เคยล้มป่วยจากโควิด-19 แล้ว ได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว ให้กลับมาบริจาค เกล็ดเลือดเพื่อใช้รักษาผู้ที่ยังป่วยด้วย

## เงินเศร้า!ผอ.โรงพยาบาลใหญ่ดับ

รายงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์กลาง แห่งประเทศจีน (ซีซีทีวี) เมื่อวันอังคาร ว่า นพ.หลิว จื้อหมิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอยู่ชั้น อยู่ล่าง หนึ่งในสถานพยาบาลชั้นนำขนาดใหญ่ของ เมืองอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย์ ในภาคกลาง ของจีน เสียชีวิตเมื่อเวลา 10.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น (09.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย) ด้วย อาการป่วยที่เป็นผลจากการได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่โควิด-19 ทั้งนี้ รายงานของซีซีทีวี ยังไม่ได้ให้รายละเอียดว่า นพ.หลิวคิดเชื้อหรือเริ่ม มีอาการป่วยเมื่อใด อย่างไรก็ดี คณะกรรมการ สาธารณสุขแห่งชาติของจีนออกรายงานเมื่อ วันศุกร์ที่ผ่านมา ว่าเชื้อโควิด-19 คร่าชีวิต บุคลากรการแพทย์แล้ว 6 ศพ และล้มป่วยอีกอย่างน้อย 1,716 คน โดยพบมากที่สุดในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุดติดเชื้อแล้วอย่างน้อย 1,102 คน นอกจากนี้ยังมีบุคลากรการแพทย์ อีก 400 คน ล้มป่วยจากเชื้อโควิด-19 กระจาย อยู่ตามเมืองอื่นๆ ของมณฑลหูเป่ย์

## ญี่ปุ่นผวา!โควิด-19เข้าสู่เฟสใหม่

ขณะที่เว็บไซต์ NHK สื่อญี่ปุ่น รายงาน ว่า นายคัตสึโนบุ คาโตะ รว.สาธารณสุขญี่ปุ่น กล่าวถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศญี่ปุ่นว่า ได้เข้าสู่เฟสใหม่ หรือระยะ โครใหม่ หลังจากพบผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นพุ่งสูงกว่า 500 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้โดยสารและลูกเรือบน เรือสำราญ “ไดมอนด์ ปรินเซส” ซึ่งอยู่ระหว่าง ถูกกักกันที่ท่าเรือโยโกฮาม่า จำนวน 454 คน และ ยังพบผู้ติดเชื้อทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้ เจ้าหน้าที่กำลังพยายามแกะรอยเส้นทางการติดเชื้อ ของผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 4 ราย ในจำนวนนี้เป็นชายอายุประมาณ 60 กว่าปี ในจังหวัดไอจิ และชายอายุ 20 กว่าปีคนหนึ่งที่ติดเชื้อใน จังหวัดชิบะ และผู้ชายอีกคนในจังหวัดฮอกไกโด ซึ่งอยู่ทางเหนือสุดของประเทศ ที่ยังไม่ทราบว่า ติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างไร

ทั้งนี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ในญี่ปุ่นที่กำลังสร้างความหวั่น วิตกมากขึ้น นอกจากคณะผู้จัดการแข่งขัน โดเกียว มาราธอน ได้ประกาศยกเลิกการแข่งขัน โดเกียว มาราธอน 2020 ประเภทบุคคลทั่วไป ในวันที่ 1 มีนาคมแล้ว ทางสำนักพระราชวัง อิมพีเรียลแห่งญี่ปุ่น ก็ได้ประกาศยกเลิกการ ชุมนุมในที่สาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้

ขณะที่บริษัท NTT บริษัทโทรคมนาคม ยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่น ได้เริ่มใช้มาตรการของตนเอง ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยการเรียกร้องให้ พนักงานทำงานจากที่บ้าน และให้ใช้การประชุม ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แทน ส่วนบริษัทซายู ในญี่ปุ่น ก็เรียกร้องให้พนักงานบริษัททำงานแบบเหลื่อมเวลากัน

## หลายฝ่ายกังวล กัมพูชาทัวร์ชมเมือง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุง พนมเปญ ประเทศกัมพูชา ว่านางคอง เสรีง ผู้ว่าการ กรุงพนมเปญ จัดรายการนำเที่ยวสถานที่สำคัญ หลายแห่งในเมืองหลวงของกัมพูชา เมื่อวันที่จันทร์ ให้กับผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ของเรือสำราญ เวสต์ดอร์คัมซึ่งยังคงค้างอยู่ในประเทศ หลัง ยังไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เนื่องจากประเทศ เพื่อนบ้านหลายแห่งปฏิเสธให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ เรือลำนี้เดินทางผ่านแดน ข้อเสนอดังกล่าว สร้างความประหลาดใจให้กับผู้โดยสารของเรือ เวสต์ดอร์คัมหลายคน

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

โดยหนึ่งในนั้นคือ นางคริสตินา เคอร์บี ชาวอเมริกัน ที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอเอฟพีว่าเธอรู้สึกประหลาดใจมาก ที่สามารถออกจากโรงแรมในกรุงเทพมหานครเพื่อไปท่องเที่ยวในเมืองได้ ทั้งที่ซึ่งได้รับการยืนยันเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าเธอและผู้ติดตามทุกคนปลอดภัยแล้ว เธอรู้สึกประหลาดใจมาก ที่สามารถออกจากโรงแรมในกรุงเทพมหานครเพื่อไปท่องเที่ยวในเมืองได้ ทั้งที่ซึ่งได้รับการยืนยันเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าเธอและผู้ติดตามทุกคนปลอดภัยแล้ว

ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเป็นเสียงเดียวกันว่า แม้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่า สถานการณ์ที่เรือเวสเตอร์ดัม จะบานปลาย กลายเป็นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโรคโควิด-19 หรือไม่ เนื่องจากยังไม่ชัดเจนว่าเธอได้รับเชื้อจากบริเวณใดหรือจากใครบนเรือ และระดับความรุนแรงของโรคในช่วงที่เธอแพร่เชื้อให้กับบุคคลรอบข้างอย่างไรก็ตาม โดยหลักการแล้วควรกักบริเวณทุกคนที่เคลื่อนไหวเป็นเวลา 14 วัน ส่วนผู้ที่เดินทางออกไปแล้วให้เฝ้าระวังตัวเองภายในบ้านหรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

**สุวรรณภูมิ-ดอนเมืองยกระดับคัดกรอง**

สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย นาวาอากาศโทสุรวิวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยอมรับว่าขณะนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมียกระดับการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์มากขึ้น หลังจาก 2 ประเทศ มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการยกระดับการคัดกรองฯ อยู่ระดับเทียบเท่าผู้โดยสารที่เดินทางจากประเทศจีน

อย่างไรก็ตาม จะมีการจัดแยกเครื่องบินเพื่อเป็นจุดจอดอากาศยานมาถึง โดยจะใช้อาคารเทียบเครื่องบิน FEC เช่นเดียวกับผู้โดยสารเดินทางมาจากประเทศจีน รวมทั้งการเดินทางมาถึงจะมีจุดคัดกรองตรวจเช็คลูกศรภูมิ 2 ชั้นตอนคือ บริเวณทางเข้า หรือ Gate ของอาคารเทียบเครื่องบินและจุดผ่านตรวจคนเข้าเมือง หากพบผู้โดยสารมีแนวโน้มติดเชื้อจะคัดแยกส่งตัวให้แก่วิทยบาลบำราศนราดูร

ขณะที่ เรืออากาศโทสัมพันธ์ จุฑารานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดเผยว่า มีการยกระดับตรวจเข้มของผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศต้นทางที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เช่นเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมาท่าอากาศยานดอนเมืองมีการแยกอาคารเทียบเครื่องบินรองรับเที่ยวบินจากประเทศจีนและกัมพูชาให้มาเทียบเครื่องบินที่อาคารหมายเลข 6 มีลักษณะพื้นที่แยกออกไปเป็นสัดส่วนง่ายต่อการคัดกรองผู้โดยสาร และหลังจากสถานการณ์ระบาดของโรคเพิ่มขึ้นหลายประเทศ ขณะนี้จะมีการเพิ่มเที่ยวบินที่มาจากฮ่องกง สิงคโปร์และญี่ปุ่น มาเทียบเครื่องบินที่อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6 เช่นเดียวกัน

**การบินไทยเช็กเข้มเที่ยวบินกัมพูชา**

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 บนเรือ Westerdam ณ กระทรวงสาธารณสุขของไทยได้ห้ามผู้โดยสารชาวต่างชาติบินเรือสำราญ ลำดังกล่าวเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเด็ดขาด จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรค 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม จิตชอบ รว.คมนาคม มีความหวังในสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้สั่งการให้หน่วยงานด้านการขนส่งทางอากาศ ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดเตรียมมาตรการรับมือการเดินทางของผู้โดยสารชาวไทยที่เดินทางมาจากเรือสำราญ Westerdam และต้องการเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สำหรับการบินไทยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างเข้มข้น ตามมาตรฐานระดับสากล

ประเทศไทยอยู่ในระยะที่ 2 คือมีการติดเชื้อในวงจำกัด ซึ่งทีมแพทย์มีความพยายามอย่างมาก เพื่อไม่ให้มีการขยายวงกว้าง อีกระยะที่ 2 ออกไปให้หนักที่สุด ด้วยการค้นหาผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง (PUT) ให้เร็ว ถ้าเจอผู้ติดเชื้อ ก็ต้องคุมกระบาดให้เร็ว ตอนนี้ยังไม่มีการระบาด แต่เราไม่สามารถพยากรณ์อนาคตได้ ถ้าเทียบกับการระบาดใหญ่ของไข้หวัด 2009 ในไทยจุดเริ่มต้นมาจากคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลี ซึ่งมีคนไปอยู่ร่วมกันจำนวนมาก ดังนั้นตอนนี้หากอู่เรือนที่ไหนเคลื่อนได้ก็ขอให้เคลื่อนไปก่อน ถ้าเคลื่อนไม่ได้ขอให้มีการคัดกรองคนมีไข้ ไอ เจ็บคอ ไม่ให้ทำงาน ส่วนที่เข้าไปร่วมงานก็ต้องสวมหน้ากากอนามัย และจัดหาเจลล้างมืออย่างเพียงพอ

**เผยใช้ยาต้านไวรัสถอดได้ผลดี**

ที่ รพ.ราชวิถี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้ มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ 1 ราย เป็นหญิงชาวจีน อายุ 74 ปี ที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลเอกชน ในอำเภอหัวหิน ด้วยอาการปอดบวมรุนแรง และตรวจพบเชื้อไวรัส COVID-19 ได้รับยา Lopinavir Ritonavir 800/200 mg ต่อวัน เป็นระยะเวลา 5 วัน แต่อาการไม่ดีขึ้น แพทย์โรงพยาบาลราชวิถีจึงได้เพิ่มการให้ยา GPO flu (Oseltamivir) 300 mg ต่อวัน ปรากฏว่าได้ผลดี ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ผลลบภายใน 48 ชั่วโมง และอาการปอดบวมรุนแรงวิกฤตดีขึ้นใน 8-12 ชั่วโมง จากนั้นได้เพิ่มยา Lopinavir Ritonavir 800/200 mg ต่อวัน ร่วมกับ GPO flu (Oseltamivir) 300 mg ต่อวัน ต่ออีก 10 วัน ซึ่งผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ (PCR) จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้ง 4 ครั้ง ให้ผลลบมาตลอด 20 วัน ถือว่าหายจากโรค สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ และตรวจสุขภาพซ้ำอีกครั้งใน 1-2 สัปดาห์ ว่าแข็งแรงพร้อมขึ้นเครื่องบินกลับประเทศ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ด้าน นพ. สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้ป่วยรายนี้ถือเป็นกรณีศึกษาที่ทีมแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีได้ค้นคว้าจากการศึกษาเดิมว่ายา Oseltamivir อาจมีผลต่อการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ให้ยาเพิ่มเติม ปรากฏว่าได้ผลดี โดยทีมแพทย์ผู้ให้การรักษากำลังเขียนรายงานวิจัยครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ในวารสารการแพทย์ต่างประเทศ

## ไทยปิดศูนย์บัญชาการโควิด-19

ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การนำคนไทยกลับบ้าน กรณีไวรัสโควิด-19 อาคารสัญญาบัตร โรงพยาบาลอานันทราชนครินทร์ที่ ศูนย์เพื่อสกัดหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จัดแถลงข่าววันสุดท้ายเกี่ยวกับ “ภารกิจจัดการด้านเผ่าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ตั้งแต่สนามบิน จนถึงวันส่งกลับภูมิลำเนา” โดยมี พญ.हरณา รักษาภม ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี พญ.ลานทิพย์ เหราบัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี น.ส.วิษณุภัทร์ สาธารณ นักระบาดวิทยา สาธารณสุขชำนาญการ น.ส.อภิญา ดวงสิน นักระบาดวิทยา สาธารณสุขชำนาญการ นายชนกฤต กลมเกลียว เกษักรชำนาญการ น.ส.นิตพร รัตนปกรณ์ นักระบาดวิทยา สาธารณสุขปฏิบัติการ น.ส.ธันยรัตน์ สดลรัตน์สกุล นักประชาสัมพันธ์ร่วมแถลง โดยสรุปเนื้อหาคือ ได้มีการดำเนินการทุกอย่างตามมาตรฐานตามขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบ และทุกอย่างผ่านไปด้วยดี

สำหรับกรณีตรวจพบว่ามีคนไทย 4 คน มีอาการป่วยนั้น หลังเดินทางสู่ประเทศไทยได้มีการจัดรถฉุกเฉินพิเศษเพื่อนำตัวไปดูแลอาการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ซึ่งขณะนั้นพบว่ามีอาการปกติแล้ว ขณะที่ยัง 1 ราย ที่ตรวจพบเชื้อและนำตัวส่งไปยัง รพ.ชลบุรี นั้นจากการตรวจล่าสุดยังพบว่าเชื้อโควิด-19 อยู่ ซึ่งก็กำลังติดตามสถานการณ์ทุกระยะด้วย โดยคาดหวังที่จะให้สามารถกลับบ้านพร้อมกับคนไทยอีก 137 คน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ในเวลา 09.00 น.

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

‘137คน’เฮได้กลับบ้านวันนี้  
ผอ.รพ.อุ้มฮันติด‘โควิด19’ดับ

กองทัพเรือส่ง 137 คนไทยกลับ  
ภูมิลำเนาวันนี้ คัดกรองโควิด-  
19 ‘เข้มขันเดินทางจากญี่ปุ่น-  
สิงคโปร์-ฮ่องกง (อ่านต่อหน้า 3)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๓)

## โควิด-19

### กรองเข้มไวรัสซป.ระบดวงกว้าง

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า วันนี้มีทั้งหมด 3 ประเด็นใหญ่ๆ คือ ประเด็นที่ 1.สถานการณ์ทั่วโลก ยอดผู้ป่วย 73,332 ราย เสียชีวิต 1,873 ราย มีประเทศที่มีการแพร่ระบาดภายในประเทศเป็นวงกว้างขึ้น คือ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เวียดนาม และฮ่องกง ดังนั้น พื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะมีการคัดกรองผู้โดยสารเข้มข้นขึ้นคือ ต้องคัดกรองในทุกเที่ยวบินที่เดินทางมาจากประเทศฮ่องกง ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ หากจำนวน

ผู้เดินทางลด ผู้ติดเชื้อในประเทศต้นทางลด ความเสี่ยงของประเทศไทยก็จะลดลงไปด้วย

นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ของประเทศไทยผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม 35 ราย และในวันนี้จะมีผู้ป่วยที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านเพิ่มอีก 2 ราย จากสถาบันโรคทรวงอก 1 ราย และที่โรงพยาบาล (รพ.) ราชวิถี 1 ราย รวมกลับบ้านสะสม 17 ราย และยังอยู่ในการรักษาอีก 18 ราย จากรายงานจะพบว่าจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นค่อนข้างช้า เมื่อเทียบกับประเทศอื่น เนื่องจากประเทศอื่นเริ่มมีการแพร่ระบาดภายในประเทศชัดเจนขึ้น

### ด้านอากาศ-น้ำดื่มเข้มข้น

นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า กรณีผู้ป่วยอาการรุนแรง 2 ราย ในสถาบันบำราศนราดูร ซึ่งใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยหนึ่งรายมีอาการปอดอักเสบรุนแรงแพทย์ใช้เครื่องช่วยพยุงการทำงานของปอดหรือเครื่องเอกโม (ECMO) ในการดูแลรักษา มีแนวโน้มอาการดีขึ้นแต่ยังอยู่ในภาวะวิกฤต ส่วนอีกรายที่มีอาการรุนแรงโรคร่วมด้วย ขณะนี้อาการทรงตัว โดยรวมทั้ง 2 ราย ยังอยู่ในภาวะวิกฤต

“ถึงเราจะพูดว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง แต่โรคนี้ด้วยตัวของมันเอง ไม่ต้องเกิดจากภาวะแทรกซ้อนใดๆ ก็สามารถก่อให้เกิดอาการรุนแรงได้ ในหลายประเทศจึงเริ่มเห็นว่าจำนวนผู้เสียชีวิตมากขึ้น อาการเขาไม่ได้แปลว่าจะไม่เกิดความสูญเสียเกิดขึ้น สิ่ง

ที่เราทำได้ที่ดีที่สุดคือเราทุ่มเทการรักษาเต็มที่ ใช้ความรู้และทฤษฎีมาใช้” นพ.ธนรักษ์กล่าว

นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า ประเด็นที่ 2 การเฝ้าระวังที่ด่าน ในด้านอากาศยังมีความเข้มข้น และด่านน้ำที่มีเรือขนาดใหญ่และมีผู้โดยสารเข้ามา ยังมีการเฝ้าคัดกรองเต็มที่ หากเรือลำใดที่มีความเสี่ยงก็พร้อมจะปฏิเสธการเข้าจอด สำหรับผู้โดยสารเรือสำราญเวสต์เดอร์ตัมที่เข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ก่อนที่ทางการไทยจะสั่งยกเลิกเข้าประเทศมีทั้งสิ้น 95 คน โดยส่วนใหญ่ได้ต่อเครื่องไปต่างประเทศทั้งหมดแล้ว ที่เข้ามาในประเทศไทยมีเพียง 4 คน เป็นคนไทย 2 คน ต่างชาติ 2 คน ทุกคนได้รับการตรวจด้วยเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค และยังมีติดตามอยู่ต่อเนื่อง 14 วัน

### ชี้คนไทยเสี่ยงติดเชื้อจากผู้โดยสาร

นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า ส่วนผลการหารือระหว่าง สธ. กระทรวงการต่างประเทศ บริษัทการทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ มีมติตรงกันว่า ไม่รับเครื่องบินเช่าเหมาลำ (charter flight) ที่รับผู้โดยสารจากเรือสำราญลำนี้จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ และประเด็นที่ 3 การเตรียมพร้อมครั้งสุดท้าย ก่อนที่คนไทยที่กลับจากเมืองอุฮั่น จำนวน 137 ราย จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ยืนยันว่าเมื่อคนกลุ่มนี้กลับบ้านได้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ และไม่เป็นบุคคลแพร่โรค และใน 1 ราย ที่

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๓)

เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ขณะนี้ยังรอผลจากห้องปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่สามารถแพร่โรคได้ จึงจะอนุญาตให้กลับบ้าน

นพ.ธนรัชกส์กล่าวอีกว่า ขณะนี้คนไทยมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสเชื้อกับผู้ป่วยค่อนข้างต่ำ เนื่องจากพบผู้ป่วยติดเชื้อยังน้อย แต่ก็ต้องป้องกันตัวเองอย่างเข้มงวดด้วย เลี่ยงการเข้าใกล้ผู้มีอาการไอ จาม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ

## กำชับรพ.เตรียมความพร้อม

“หลังอำนาจในการหยุดเชื้อไวรัสคือ ตัวผู้ป่วยเป็นหลัก บางครั้งเราแยกกว่าเรากำลังสู้กับผู้ป่วยหรือสู้กับไวรัส ถ้าผู้ป่วยให้ความร่วมมือดี มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ให้พักอยู่บ้าน หรือสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ แต่ไม่สามารถหาหน้ากากอนามัยได้จริงๆ หากเวลาไอจาม ให้ใช้ทิชชูเช็ดปากแทนการใช้ฝ่ามือ ล้างมือบ่อยๆ แยกตัวเองออกจากที่มีคนเยอะๆ”

นพ.ธนรัชกส์กล่าว

นพ.ณรงค์กล่าวอีกว่า มาตรการที่สำคัญคือ กลไกการเฝ้าระวัง คัดกรอง เพื่อแยกผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคออกจากสังคม ชุมชน และนำเข้าสู่ระบบการรักษา นอกจากนี้ ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินได้สั่งการให้ทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล เพื่อรองรับในการระบาดระดับเล็กไปจนถึงการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วย

## แนะเลี่ยงเดินทางปท.เสี่ยง

ผู้สื่อข่าวถามถึงสาเหตุเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศเสี่ยง รวมถึงจะแนะนำคนไทยที่เดินทางไปยังประเทศที่มีการเฝ้าระวังอย่างไร

นพ.ธนรัชกส์กล่าวอีกว่า การดำเนินการเฝ้าระวังในผู้เดินทางจากประเทศที่กำลังเริ่มมีการแพร่ระบาด หลักการคือจะเริ่มเฝ้าระวังประเทศที่น่าจะมีการแพร่ระบาดในประเทศ และมีจำนวนผู้ป่วยสูง หากพบว่ามีความเสี่ยงจะพบผู้เดินทางมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้น ก็จะเริ่มดำเนินการด้วยมาตรฐานเดียวกันในทุกประเทศ เช่น การเฝ้าระวังในประเทศจีนตั้งแต่เริ่มแพร่ระบาด มีการประกาศตั้งเต็นท์เครื่องบิน หากผู้โดยสารมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอให้แจ้งพนักงานบนเครื่อง และเมื่อถึงสนามบินจะมีการตรวจคัดกรอง หากยังไม่มีการให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังและแจกการ์ดข้อมูล (Health Beware Card) เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่หากพบอาการป่วย รวมถึงการประสานงานกับบริษัทนำผู้เดินทาง เช่น บริษัททัวร์ มัคคุเทศก์ โรงแรมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดินทางด้วย

(อ่านต่อหน้า 12)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

## ต่อจากหน้า 3

### โควิด-19

สำหรับคำแนะนำผู้จะเดินทางไปประเทศเสี่ยงคือ เลี่ยงการเข้าพื้นที่แออัด สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ และเมื่อเดินทางกลับมาแล้วใน 14 วัน หากพบว่ามีอาการป่วยให้แจ้งกับแพทย์ เพื่อทำการรักษาที่ดีที่สุด หากมีอาการเดินทางได้ ก็ให้เลื่อนออกไปก่อน

“เราไม่ถึงกับประกาศห้ามเดินทางเข้าประเทศ หรือการประกาศมาตรการรุนแรงอย่างที่มีในบางประเทศทำ โดยดำเนินการมาตรการต่างๆ ไม่ได้สุดโต่งเกินไป และหวังว่าผู้เดินทางจะให้ความร่วมมืออย่างดี และเราจึงเปิดกว้างอยู่” นพ.ธนรักษ์กล่าว

#### เตือนอุปแ้งผู้ป่วยเพิ่มอันตราย

เมื่อถามว่า ประเทศอิสราเอลประกาศว่าประเทศไทยและอื่นๆ อาจจะมีความเสี่ยงหมายความว่าต่างประเทศคิดว่าไทยเป็นประเทศที่จะส่งออกผู้ป่วยหรือไม่

นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า ทุกประเทศมีเอกสิทธิ์ในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้วิเคราะห์

ความเสี่ยงแล้ว ส่วนการจำกัดการเดินทางมีมาตรการหลายระดับ อาทิ มาตรการรุนแรงที่สุดคือการห้ามเดินทางเข้าประเทศ มาตรการรองลงมาอย่างเช่นประเทศอิสราเอลประกาศคือ ให้เข้าประเทศได้แต่ให้พักอยู่บ้านให้ครบ 14 วันก่อนออกไปข้างนอก และมาตรการแบบที่ประเทศไทยทำคือ การขอความร่วมมือบนเครื่องบิน ให้คำแนะนำกับผู้เดินทาง

เมื่อถามว่า กรณีมีกระแสข่าวว่าในบางจังหวัดไม่มีการตรวจผู้ป่วยในห้องปฏิบัติการเพื่อไม่ให้เกิดการรายงานจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น นพ.ธนรักษ์กล่าว การกระทำเช่นนี้ไม่ส่งผลดี จังหวัดใดที่กระทำเช่นนี้ ก็จะเป็นจังหวัดแรกๆ ที่มีการแพร่ระบาด

“แต่ไม่คิดว่าจะมีคนที่คิดได้เช่นนี้ เพราะมาตรการควบคุมโรคและยึดระยะเวลาของการแพร่ระบาดออกไปให้มากที่สุด คือการพยายามตรวจจับให้เร็วที่สุดและลงไปควบคุมโรคให้ได้เร็วที่สุด ยิ่งตรวจซ้าก็ยิ่งมีการควบคุมโรคซ้ำ” นพ.ธนรักษ์กล่าว

เมื่อถามว่า การเลื่อนจัดงานหรืออีเวนต์ต่างๆ ในประเทศไทยมีความจำเป็นหรือยัง นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า หลักการคือระยะที่มีการแพร่ระบาดทั่วไป การที่นำคนมารวมตัวกันจำนวนมาก จะ

เป็นการสร้างโอกาสให้มีการแพร่ระบาดของโรคมกขึ้น

“หากย้อนกลับไปที่เมื่อเกิดการเกิดโรคโควิดใหญ่ และมีการเริ่มแพร่ระบาดจริงๆ คือคอนเสิร์ตของศิลปินเกาหลีที่มีผู้เข้าชมจำนวนมาก คำแนะนำโดยทั่วไปคือ ขณะนี้งานใดที่สามารถเลื่อนได้ให้เลื่อนออกไปก่อน หากจะมีการจัดก็แนะนำให้คัดกรองผู้เข้างานด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย รวมไปถึงมีการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในงานอย่างทั่วถึง” นพ.ธนรักษ์กล่าว

#### แผนรักษาพ.ราชวิถีได้ผล

ที่ รพ.ราชวิถี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อติดตามสถานการณ์

โดยนายสาธิตกล่าวว่า วันนี้มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รักษาตัวที่ รพ.ราชวิถี ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ 1 ราย เป็นหญิงชาวจีน อายุ 74 ปี แพทย์ได้รักษาด้วยยา Lopinavir Ritonavir 800/200 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นระยะเวลา 5 วัน แต่อาการไม่ดีขึ้น จึงได้เพิ่มการให้ยา GPO flu

(Osetamivir) 300 มิลลิกรัมต่อวัน ปรากฏว่าได้ผลดี ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ผลลบภายใน 48 ชั่วโมง และอาการปอดบวมรุนแรงวิกฤตดีขึ้นใน 8-12 ชั่วโมง จากนั้น แพทย์ได้เพิ่มยา Lopinavir Ritonavir 800/200 มิลลิกรัมต่อวัน ร่วมกับ GPO flu (Osetamivir) 300 มิลลิกรัมต่อวัน ต่ออีก 10 วัน ซึ่งผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ (PCR) จาก รพ.จุฬาลงกรณ์ ทั้ง 4 ครั้ง ให้ผลลบมาตลอด 20 วัน ถือว่าหายจากโรค ขณะนี้สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ และจะตรวจสุขภาพซ้ำอีกครั้งใน 1-2 สัปดาห์ ว่าร่างกายแข็งแรงพร้อมขึ้นเครื่องบินกลับประเทศ

ด้าน นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า ผู้ป่วยรายนี้ถือเป็นกรณีศึกษาที่ทีมแพทย์ รพ.ราชวิถี ได้ค้นคว้าจาก การศึกษาเดิมว่ายา Osetamivir อาจมีผลต่อการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ให้ยาเพิ่มเติม ปรากฏว่าได้ผลดี โดยทีมแพทย์ผู้ให้การรักษากำลังเขียนรายงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ในวารสารการแพทย์ต่างประเทศ

#### 137คนไทยกลับภูมิลำเนา

ที่โรงพยาบาลอุภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พญ.หรรษา รักษา คม ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

ที่ 6 จ.ชลบุรี แลงข่าวความคืบหน้าการดูแลอาการคนไทย จำนวน 137 คนจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อนส่งกลับภูมิลำเนาว่า ก่อนจะส่งกลับดังกล่าวกลับบ้าน จะตรวจเชื้อทางโพรงจมูกอีกครั้ง ซึ่งดำเนินการไปตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ คาดว่าจะทราบผลตรวจภายใน 8-12 ชั่วโมง เพื่อสร้างความมั่นใจให้คนไทยและญาติว่าทุกคนปลอดภัยจากเชื้อไวรัส อยากให้สังคมอย่าตื่นตระหนกและมีความเข้าใจว่าคนไทยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่มีการดูแลอย่างดี และสามารถใช้ชีวิตได้ในสังคมได้อย่างปกติ

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังครบกำหนด 14 วัน การเฝ้าระวังคนไทยที่กลับจากเมืองอู่ฮั่น ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ จะได้รับอนุญาตให้ญาติเดินทางเข้าไปรับตัวทั้งหมดกลับสู่ภูมิลำเนา ในเวลา 09.00 น. ส่วนผู้ที่ไม่มีญาติมารับกองทัพเรือจะจัดยานพาหนะนำส่งกลับถึงบ้าน

## เรือสำราญเข้าภูเก็ตไม่พบเชื้อ

ที่ภูเก็ต เรือสำราญ หัวดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล (ศรชล.) ภาค 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้โดยสาร และลูกเรือที่เดินทางมาจากเรือสำราญ Genting Dream ซึ่งเดินทางมาถึงในเวลา 06.00 น. (18 ก.พ.) และจอดลอยลำบริเวณหน้าอ่าวป่าตอง เพื่อเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้โดยสาร 950 คน และคนประจำเรืออีก 1,800 คน รวม 2,750 คน โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ แต่ไม่พบผู้เข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19

สำหรับเรือสำราญ Genting Dream ออกเดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย จะแวะพักที่จังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ต ในเวลา 18.00 น. วันเดียวกัน มีรายงานว่ากำหนดการเดิมจะมีเรือสำราญ Celebrity Constellation เข้ามาจอดแวะเทียบที่หาดป่าตองอีก 1 ลำ โดยมาถึงในเวลา 07.00 น. แต่ได้ยกเลิกไป

## ผอ.รพ.ในอู่ฮั่นติดโควิด-19

สำนักข่าวต่างประเทศยังคงรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทางการจีนรายงานยอดผู้เสียชีวิตในจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้นเป็น 1,886 รายแล้ว โดยในวันเดียวมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 98 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 72,436 คน โดยในวันเดียวกันนี้ยังเป็นวันที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยกว่า 2,000 คน เป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตนอกจีนแผ่นดินใหญ่อีกอยู่ที่ 5 ราย คือในฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และฮ่องกง แห่งละ 1 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อไม่ขึ้นจีนแผ่นดินใหญ่อยู่ที่ราว 900 คนทั่วโลก

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า นายหลิว จื้อหมิง ผู้อำนวยการของโรงพยาบาลอู่ฮั่นในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ได้เสียชีวิตลง เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถือเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์รายล่าสุด ที่ตกเป็นเหยื่อของไวรัสสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดไปทั่วประเทศจีน ขณะนี้ สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีรายงานว่า นายหลิว จื้อหมิง ได้เสียชีวิตลงเมื่อช่วงเช้าววันที่ 18 กุมภาพันธ์ หลังจากแพทย์ได้พยายามช่วยนายหลิวทวิทิกทาง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ ตัวเลขของทางการจีนระบุว่า มีเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์อย่างน้อย 6 ราย ที่เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 และติดเชื้อสะสม 1,716 คน

## พาส์โดยสารเวสเทิร์นแอร์ไลน์

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า หลังจากเรือสำราญเวสเทิร์นแอร์ไลน์ ได้เข้าจอดเทียบท่าที่เมืองลิทัวเนีย ประเทศลัตเวีย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ และพบว่าผู้โดยสารอย่างน้อย 1 คน ที่ติดเชื้อ

โควิด-19 มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ทางกรมกัมพูชา ได้พาส์โดยสารชาวลิทัวเนียคนของเรือลำดังกล่าว นั่งรถทัวร์กรมกัมพูชาเมืองหลวงของกัมพูชา

คริสตินา เคอร์บี หนึ่งในผู้โดยสารของเรือเวสเทิร์นแอร์ไลน์ ที่ได้ไปทัวร์กรมกัมพูชาครั้งนี้ด้วย ยอมรับว่า เธอรู้สึกประหลาดใจอย่างมากที่ได้รับอนุญาตให้ทัวร์กรมกัมพูชา แม้ๆที่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเธอปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 หรือไม่

ด้านสมเด็จจายอน เชน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ออกมาระบุว่า กัมพูชาไม่มีผู้ติดเชื้อ พร้อมยังเปิดเผยว่าจะมีผู้โดยสารเรือเวสเทิร์นแอร์ไลน์ 300 คน จะเดินทางไปยังเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ขณะที่อีก 100 รายจะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น ด้านผู้ให้บริการเรือสำราญเปิดเผยว่า ลำสุดท้ายได้รับการตรวจสอบผู้โดยสารไปแล้ว 406 คน ยังคงไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด

## เรือสำราญญี่ปุ่นพบติดเชื้อเพิ่ม 88

กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น เปิดเผยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า ผลตรวจร่างกายผู้โดยสารเรือโดมอนต์ ปริมเชล ที่ถูกกักกันโรคอยู่ที่ท่าเรือเมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่เดินทางมา ในวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 88 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 542 รายแล้ว จากจำนวนผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด 3,700 คน

ทั้งนี้ รัฐบาลอังกฤษเป็นประเทศล่าสุดที่จะอพยพพลเมืองที่เป็นผู้โดยสารบนเรือโดมอนต์ ปริมเชล โดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศอังกฤษเปิดเผยว่า กำลังดำเนินการเพื่อจัดหาเที่ยวบิน เพื่อให้ชาวอังกฤษได้เดินทางกลับประเทศให้เร็วที่สุด

## สิงคโปร์ผ่านงบ 1.4 แสนล้านดอลลาร์

เอน สวี เซียท รัฐมนตรีคลังสิงคโปร์ ประกาศร่างงบประมาณมูลค่า 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 140,000 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนนโยบายต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศ รวมไปถึงใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างโยชิฮิเดะ สึเง โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นที่เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นวางแผนที่จะทำการทดสอบการขยายฐานไวรัสเอชไอวีในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศญี่ปุ่น โดยจะเริ่มดำเนินการทดลองให้เร็วที่สุด แต่ไม่ชัดเจนว่าจะใช้เวลาทดสอบนานเท่าใด โดยก่อนหน้านี้มีรายงานในไทยว่าแพทย์ไทยประสบความสำเร็จในการขยายฐานไวรัสเอชไอวีคู่กับยารักษาโคโรนาไวรัส รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้มาแล้ว

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๗



## สองโรค ไขสุขภาพ

### รับมืออากาศเปลี่ยน

ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ หากร่างกายปรับตัวไม่ทันอาจเจ็บป่วยได้ง่าย

**นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ** รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้ข้อมูลว่า ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเพิ่มการดูแลและระมัดระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เพราะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย หากป่วยจะมีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ถ้าพบว่ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

#### ทั้งนี้ แนะนำ 6 วิธีปฏิบัติตนในภาวะอากาศหนาว

1.ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ดื่มเครื่องดื่มที่สามารถให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และทาพลาสมิดที่ให้ความชุ่มชื้นของผิวหนัง

2.เตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้พร้อมและทำความสะอาดเสื้อผ้าหรือผ้าห่ม โดยเฉพาะเสื้อผ้ามือสองให้แช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือต้ม เพื่อป้องกันโรคผิวหนัง

3.งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในช่วงภาวะอากาศหนาว เนื่องจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้และช่วยให้ร่างกายอบอุ่น

4.ระมัดระวังและสังเกตอาการผู้ป่วยที่กินยาบางชนิด เช่น ยาแก้ลมประสาธน์ ยารักษาอาการชัก และอื่นๆ ที่มีผลทำให้อุณหภูมิร่างกายลดต่ำลง

5.ในช่วงอากาศหนาวอาจทำให้เกิดโรคติดเชื้อได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ขอให้ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” คือ “ปิด” ปากปิดจมูก เมื่อไอ จาม หากป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัย “ล้าง” มือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของสงสัย หลีกเลี่ยง “เลี่ยง” การคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย เมื่อป่วยควร “หยุด” เรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด

ส่วนโรคติดต่อทางอาหารและน้ำที่ต้องระมัดระวัง คือ โรคอุจจาระร่วง ในช่วงฤดูหนาวจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคอุจจาระร่วง โดยให้ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และ “สุก ร้อน สะอาด” โดยปรุงอาหารให้สุกทั่วถึง หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ และอาหารทะเลที่ผ่านการลวก กินอาหารที่ยังร้อน ปรุงสุกใหม่ ไม่ควรเก็บไว้ข้ามมื้อ หากยังไม่กินต้องเก็บในตู้เย็น แล้วนำมาอุ่นก่อนกิน เลือกร้านค้าที่มีที่ปรุง ที่นั่งกิน และบริเวณรอบๆ สะอาด ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำ ส่วนน้ำดื่ม อาหารกระป๋อง อาหารสำเร็จรูป ควรเลือกที่มีเลข อย.กำกับ และดูว่ามีสี กลิ่น รส เป็นปกติหรือไม่

และ 6.หมั่นดูแลรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ และอาศัยในท้องถิ่นสามารถป้องกันลมหนาวอย่างเหมาะสม